

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018

HỘI CCB TỈNH SÓC TRĂNG
Số: 626
Ngày: 28/5
Chuyên Đ: Phòng Trào BVANTQ
Số: 13 /HD-CCB-BCĐ

Số: 13 /HD-CCB-BCĐ

HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN “THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY”
(TỪ 1/6- 30/6/2018)

Ngày 26/6/1988, Liên hợp quốc cùng với Ủy ban các tổ chức phi chính phủ về vấn đề phòng chống ma túy đã phối hợp với Phòng Thông tin Liên hợp quốc tổ chức buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy và các hoạt động phòng chống ma túy. Và từ đó Liên hợp quốc lấy ngày 26/6 hàng năm là ngày Quốc tế phòng chống ma túy. Ngày quốc tế phòng chống ma túy có ý nghĩa quan trọng đối với việc đấu tranh phòng chống hiểm họa ma túy trên phạm vi toàn cầu. Ngày quốc tế phòng chống ma túy như một bản thông điệp gửi đến nhân dân toàn thế giới. Vào ngày này hầu hết các quốc gia đều tổ chức phát động, tuyên truyền tác hại của ma túy, bài trừ ma túy và kêu gọi mọi người, mọi tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng xã hội tích cực tham gia.

Hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống ma túy. Ngày 13/6/2001, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Quyết định số 93/2001/QĐ-TTg, lấy Tháng 6 hàng năm là “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày 26/6 là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”. Vào thời gian này hằng năm, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố phát động toàn dân tham gia phòng, chống ma túy.

Thực hiện công văn số 664/TTg-KGVX ngày 23/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai “Tháng hành động phòng chống ma túy” năm 2018 với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”. và ngày quốc tế phòng chống ma túy, ngày “Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”. Ban Chỉ đạo Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam hướng dẫn các tỉnh, thành Hội tập trung thực hiện một số nội dung trọng điểm sau :

- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 21- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Kế hoạch số 108 KH/ĐUCA-VP ngày 28/10/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương.

- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng sự tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần; chủ trương, chính sách của Chính phủ về tổ chức

cai nghiện ma túy nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong Hội viên và gia đình cũng như cộng đồng xã hội, đề cao trách nhiệm của các cấp Hội và gia đình Hội viên cũng như khu dân cư trong công tác phòng chống ma túy. Trong tổ chức tuyên truyền và giáo dục tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như: Thanh, thiếu niên ở các đô thị; học sinh, sinh viên các trường, nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; công nhân ở các khu công nghiệp; người lao động tự do.

- Vận động cựu chiến binh và nhân dân tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm ma túy; không kỳ thị, mặc cảm với những người mắc nghiện, chủ động tích cực giúp đỡ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị ở địa phương tổ chức huy động đông đảo lực lượng cựu chiến binh tham gia các cuộc mít tinh diễu hành do địa phương tổ chức, chủ động tham gia các hoạt động lồng ghép truyền truyền phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm tranh ảnh cổ động, pa nô, áp phích, thi tìm hiểu, tọa đàm trao đổi, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về phòng chống ma túy.

- Chỉ đạo các tổ chức Hội ở cơ sở khảo sát số liệu kết quả tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, báo cáo thống kê tội phạm ma túy, tệ nạn mại dâm, số người có HIV/AIDS trong số hội viên và người thân cựu chiến binh làm cơ sở cho công tác quản lý, giáo dục, tuyên truyền, vận động hội viên và người thân chủ động tham gia thực hiện các Chương trình phòng chống, cai nghiện ma túy theo quy định.

- Phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của Hội Cựu chiến binh, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh phòng ngừa tội phạm, các mô hình, điển hình, các tổ câu lạc bộ an ninh - cựu chiến binh, các tổ an ninh trật tự tham gia tuần tra canh gác phát hiện cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, phát hiện địa bàn trồng cây có chứa tiền chất ma túy phối hợp với các lực lượng triệt phá, tích cực hỗ trợ lực lượng công an trong phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm ANCT-TTATXH ở từng cụm dân cư, xây dựng cụm dân cư và xã, phường không có ma túy.

- Phối hợp quản lý giáo dục các đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng. Đẩy mạnh các mô hình các gia đình hội viên gương mẫu chấp hành pháp luật, tự quản, tự phòng góp phần xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, tự phòng, bảo đảm trật tự ở từng địa bàn.

- Phát huy bản chất, truyền thống "*Bộ đội Cụ Hồ*" chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân, cảm hóa giúp đỡ các đối tượng lầm lỗi hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, kết hợp có hiệu quả tuyên truyền giữa phương tiện thông tin đại chúng với tuyên truyền trực tiếp, chú trọng đến nhóm đối tượng có nguy cơ cao, nhóm người trong độ tuổi mà chủ đề năm nay đã xác định như: thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và con em cán bộ, hội viên cựu chiến binh.

Thời gian thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2018 từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018. Chậm nhất ngày 10/7/2018 các tỉnh, thành Hội có báo cáo kết quả tháng hành động phòng chống ma túy và ngày “Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” về Ban Chỉ đạo Trung ương Hội để tổng hợp báo cáo cơ quan thường trực của Chính phủ./.

Nơi nhận:

- PCT: Nguyễn Song Phi (để báo cáo).
- 63 tỉnh, thành Hội.
- Cục TM. TCCS. BCA
- Phòng 8 Cục TM. TCCS. BCA.
- Phòng 06 Cục PCTNXH-BLĐT BXH
- Lưu VT, TG. 69b(P)

**TL. CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO - TRƯỞNG BAN
CHỈ ĐẠO PCTP, PCAIDS, TN MT, MD**



Nguyễn Thành Công